

รายชื่อสมาชิกชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน

๑	นายรุ่งเรือง ปั่นณราช	สาธารณสุขอำเภอหนองหาน
๒	นายปริญญา สร้อยวิทยา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓	นายอาทิตย์ จักสุกัน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๔	นางสาวจันทร์เพ็ญ วงษ์สุวรรณ	เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี
๕	นางพันธ์ทิพย์ เพชรदानเหนือ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๖	นางรัชฎาภรณ์ ชุมแวงวาปี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗	นายมนัส ณรงค์ชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๘	นางพัชรินทร์ อินทวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙	นางสาวสุดารัตน์ มีแสง	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๐	นางสาวภัสสร่า ยันตะบุศย์	จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน(อายุรเวท)
๑๑	นางสาวรุจิรา ไชยดี	จพ.สาธารณสุข
๑๒	นายมนัส ณรงค์ชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๓	นางชนิชา สุโพธิ์ชัย	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๔	นางเพ็ญรัศมี สมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๕	นางสาวจารุวรรณ ศรีเมืองเฮ้า	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๖	นางสาวอรพรรณ ศรีตามาศย์	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๗	นางยุภาภรณ์ ไกรราช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๘	นางประภัสสร จันท์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๙	นายกิตติพงษ์ จันทะชุม	จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
๒๐	นายมนตรี มุลมะนันท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๑	นางเนตรนภา มุลมะนันท์	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๒	นายธวัช มาเร็ว	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๒๓	นายประพิมพ์ เสียงล้ำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๔	นางอุษณีย์ พวงสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๕	นางสาวจารุณี แก้ววันนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๖	นางมณี พรหมวงศ์ชัย	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๗	นายศราวดี อย่างสวย	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๘	นายสุบัญชา เกตุบุตร	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๙	นางพิทยา โพธิ์มูล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๐	นายสุพัฒนา ปิงเมือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๑	นางเกวลี ปิงเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓๒	นางพจมาน อินทุรต์น์	นักวิชาการสาธารณสุข
๓๓	นางสาวอุทุมพร พรหมยารี	จพ.ทันตสาธารณสุข
๓๔	นางทัศนีย์ เหลืองวัฒนานนท์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓๕	นางสาวสังวาลย์ จันทะจร	นักวิชาการสาธารณสุข
๓๖	นายพิชิต คำเทียม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๗	นายจันทร์ โฮมป่า	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓๘	นางสาวปณิตพร หัตถโรจนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๙	นางดวงใจ โฮมป่า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๐	น.ส.พรฤดี ผ่านจันทาร	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๔๑	นางณัฐชรัตน์ ฌักทรธัญนากุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔๒	นางสาวอรพรรณ ศรีตามาศย์	นักวิชาการสาธารณสุข
๔๓	นางชนิชา สุโพธิ์ชัย	นักวิชาการสาธารณสุข
๔๔	นางอรัญญา ธรรมวงศา	จพ.สาธารณสุขอาวุโส
๔๕	น.ส.นันทน์ภัส ชูปัญญา	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
๔๖	นายมานิตย์ กองมณี	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๔๗	นางสาวณัฐจาทิพย์ จุลนิล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๘	นางสาวอรัญญา กองทอง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๔๙	น.ส.ศิริพร ไชยนาพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๐	นางสุภาพร ไชยบุปผา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๑	นางสาวรุ่งทิพา เมืองน้อย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๕๒	นางสาวณัฐชา ดีมา	นักวิชาการสาธารณสุขทันตสาธารณสุข
๕๓	นางมยุรี บาทซารี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕๔	นางประยงค์ เหลาพรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๕	นางสาววารภรณ์ แสนสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๖	นางสาวจริยาภรณ์ ไสโยธา	นักวิชาการสาธารณสุข
๕๗	นางสาวศุภรียา มัชฌนาโส	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๕๘	นางสาวสุกานดา จำปาศรี	นักการแพทย์แผนไทย
๕๙	นางชลนิภา อักษรกลาง	จพ.สาธารณสุขอาวุโส
๖๐	นางธนัญชนก ชนะพาล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖๑	น.ส.วนิดา ศิริสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖๒	นางสาวอันธิกา โพธิผล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖๓	นางสาววีระนุช ไชยศรี	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

๖๔	นางสุภาพร มีดจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข
๖๕	นายสมพร สีดาอ่อน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖๖	น.ส.กนกพร ธงชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖๗	น.ส.สุตาภรณ์ บุรณสรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖๘	นางสาวณัฐิยา วงษ์ปัญญา	นักวิชาการสาธารณสุข
๖๙	นางสาววาสนา พลสิมมา	นักวิชาการสาธารณสุข
๗๐	นายอภิชาติ มีจันทิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗๑	นางสุกานดา พลบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗๒	นางอรอุมา จันธานี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗๓	สิบเอกหญิง พรพิมล กระทบ	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
๗๔	นางปณิสรา ดวงจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗๕	นางโสมนภา แสนอุ้น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗๖	นางวารภรณ์ โคตรสุโน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗๗	นายประยุท พลบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗๘	นางอรภรณ์ พูลพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗๙	นางสาวเนืองทรัพย์ ไสโยธา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘๐	นางฉวีวรรณ หิรัญวงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘๑	นายจิรายุทธ์ มั่งมุล	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
๘๒	นางสาวประภัสสร แก้วหาดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๘๓	นางสาวกวิณา พิณพิมาย	จพ.ทันตสาธารณสุข
๘๔	นายศราวุฒิ อย่างสวย	นักวิชาการสาธารณสุข
